

# khám phá văn phòng topcv top chuyên trang tuyển dụng hàng đầu vn

Ừ chào mừng, các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của tc review và số này sẽ là số đặc biệt, bởi vì doanh nghiệp mà Lan Anh sẽ cùng các bạn tham quan đó chính là top cv nơi mà mình đang làm việc luôn. Và hiện tại, tòa nhà của top cv thì đang nằm ở 169 Nguyễn Ngọc vũ và sẽ nằm ở trên tầng 19 ạ. OK thì sẽ không để cho các bạn chờ lâu thì hãy cùng mình tiến lên luôn nhé.

Thì ra chúng mình đã đến lên tầng 19 rồi thì đây sẽ là sảnh chính của top cv đây ở phía bên trong này thì khi mà các bạn nhìn vào á thì sẽ có một cái logo của top cv luôn đi ra đi vào là sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy luôn k thì chúng mình sẽ tiến vào trong nhà thì đây chính là sảnh tiếp khách của top cv thì tất cả khách hàng cũng như là đối tác thì mọi người sẽ được tiếp đón. Ở đây là top streamer thì có cải tiến thêm một công nghệ. Công mới thì mình sẽ cho bật mí cho các bạn biết thêm rồi đây chào Lan Anh. Xung quanh trắng bàn tay nhé và mình nghĩ là với những cái bạn mà hay đi làm muộn như mình á thì sẽ không thích cái này lắm đâu. Bởi vì mỗi lần đi muộn thì nó sẽ phát ra một âm thanh cực kỳ to như các bạn vừa nghe thấy á thì tất cả công ty, mọi người sẽ quay ra nhìn và còn biết cả tên nữa tên là mình. Mình có cái này nên là mình phải cố gắng sẽ sớm hơn, rất là nhiều. Ngoài ra, bên cạnh thì chỗ này sẽ là những chỗ để đựng cube cũng như là kỷ niệm chương của top CV trong 5 5 hoạt động. Còn đây cũng sẽ là có rất là nhiều những= khen này, những cái giấy chứng nhận tài trợ. Đây là có những cái sách dạy về kinh doanh. Nên là cũng có những cái sách về đề hạt giống tâm hồn ươm mầm tâm hồn đó OK, tiến sâu vào bên trong thì sẽ là không gian làm việc của top cv thì đầu tiên thì mọi người sẽ nhìn thấy là bàn làm việc của anh CO thì là anh hiểu không thích tạo cái cảm giác xa cách đối với nhân viên nên là không hề có một cái khăn nào cả để mọi người có thể dễ dàng trao đổi công việc với anh nhiều hơn thì đây chính là khu vực làm việc của các bộ phận như là hành chính pháp, chế tài chính cũng như là nhân sự thì mình sẽ không thể đi giới thiệu cho các bạn một người khá là. Quan trọng trong cái khu vực này đối diện với mọi người, đây là chị linh su, mọi người gọi chị linh su là chị đại của công ty luôn, bởi vì chị có thể nói là đảm nhận tất cả các vị trí đối nội, đối ngoại cũng như là chăm sóc tinh thần cho anh em ở công ty và sắp tới là sẽ có rất là nhiều sự kiện đặc biệt như là một 8 tháng ba thì đều một tay chị đại

này tổ chức cho mọi người, chị anh chào mọi người đi, mọi người k thì tôi không thể làm phiên công việc của chị nữa đi làm việc tiếp nhé ekip chị OK tiến đến vị trí tiếp theo, đó chính là bộ phận dịch vụ khách hàng. Thì đây chính là khu vực mọi người đang làm việc thì công việc của mọi người ở đây thì sẽ là hỗ trợ cũng như là giải đáp tất cả các thắc mắc cho ứng viên cũng như là khách hàng khi tìm đến với top CV và đây, nhân vật đấy là chị Giang giới thiệu mọi người chị leader của team dịch vụ khách hàng ở một team tiếp theo là một team mới, chắc mình không thể nào quên với giới thiệu cho các bạn là bởi vì đấy là tin mà mình đang làm việc. Đây chính là bộ phận marketing thì ở đây sẽ có những đồng nghiệp đáng mến của mình vì muốn giới thiệu với các bạn đây chính là anh hưng. Thanh hưng là người chịu trách nhiệm chính trong chương trình TCV talk của bọn mình và mình thì âu yếm vợ anh là củ khoai tây củ khoai tây chào mọi người đi anh. Mình đc vnews tiếp theo chưa gửi kịch bản chương trình của 3 số tới cho người yêu cũng chưa có anh em đi đâu đấy. OK thôi, mình sẽ đến cái khu vực tiếp theo nhé. Đó chính là bên trong này chính là khu vực phòng họp. Nó ở đấy chính là cái không gian mà mình rất là thích, bởi vì trong này thì mình có khá là nhiều những cái ý tưởng để làm cho công việc, bởi vì đây chính là cái view của top cv này. Ờ. Ngoài ra thì khu vực này cũng là cái khu vực mà bọn mình sử dụng để quay TC news. Và nếu như các bạn thắc mắc không biết là bọn mình setup như nào thì OK hiểu cho các bạn biết ngay bây giờ đây. K 3 TCV new sẽ đều đặn được update hàng tuần trên kênh của top CV. Các bạn hãy nhớ theo dõi nhé. OK, chúng ta sẽ tiến tới khu vực tiếp theo thì đây chính là khu vực làm việc, phân tích. Thì mình thấy là cũng vẫn còn trống một vài vị trí thì đây chính là team mà có nhiều nam nhất thì mình đoán là mọi người đang chuẩn bị quà cho các chị em. Vào ngày mừng 8 tháng ba đấy thì đây là cái bộ phận mà mình nghĩ là đoàn kết nhất của công ty luôn và chính vì vậy thì họ luôn luôn vượt chỉ tiêu về KPI hết và mình nghĩ là cái vũ khí bí mật của team này, đó chính là văn hóa daily stand up meeting và cái văn hóa này có nghĩa là mỗi mỗi buổi sáng thì mọi người sẽ tiến ra khu vực sinh hoạt chung, 2 người sẽ đứng quây thành hình tròn và trò chuyện với nhau. Mỗi người sẽ lần lượt kể những cái câu chuyện riêng của mình và sau đó là phải vỗ tay rất to để kết thúc cái cuộc gặp lỗi này. Và tất nhiên là sau khi nghe thấy cái tiếng vỗ tay to như thế thì tất cả mọi người trong công ty đều quay ra hết và cái tinh ngữ luôn vào cái thời điểm đấy luôn OK. Chúng ta sẽ tiến đến khu vực tiếp theo, đó là khu vực bếp. Nó bắt đầu, mọi người có thấy gì đặc biệt không? Đây chính là món quà mừng 8 3 mà tinhte test thì đã dành cho bộ phận trùm toàn bộ tòa nhà anh em trong công ty luôn. Vâng, nghe thank you anh. Hay là điều đặc biệt của kid thì đây chính là khu vực bếp của top cv thì ở đây thì bọn mình vẫn bọn mình đã được trang bị như là tủ lạnh này. Sẽ có máy nước sẽ

có 2 lò vi sóng ở đây để phục vụ cho mọi người quay cơm vào buổi trưa. OK đã xong công việc bếp rồi thì mình sẽ dẫn các bạn đi vào một cái khu vực ở bên trong cái khu vực này thì bọn nó gọn. Ở đây là khu vực nữ nhi quốc, bởi vì đúng như cái tên không thể nào mà tìm thấy bất cứ bóng dáng một người con trai nào ở trong cái phòng này cả. Thực ra, trước đây khi mà đến với top CV thì mình làm ở một cái vị trí khác, là một vị trí sale cơ. Đây chính là xuất phát điểm của mình này, nhưng mà sau khoảng tầm 4 tháng thì mình muốn thử thách bản thân mình sang một cái lĩnh vực mới mà mình đã quyết định chuyển sang bộ phận marketing và rất may là công ty đã rất tạo điều kiện cho nhân viên có thể khám phá ra được thế mạnh của mình. Và đó cũng là lý do mà mình làm clip review ngày hôm nay. OK thì ở phía bên này thì sẽ có thêm một cái phòng họp nhỏ nữa mà đôi khi là cũng có những cái khoảnh khắc hơi.

Nó ơ. Trời ơi và đúng như là mình dự đoán thì ngày mừng 8 tháng ba thì các anh con trai của ocb cũng đã có những cái món quà nho nhỏ cho các anh chị em.

Dạ OK và đó là cũng toàn bộ không gian của top cv rồi và vào chiều ngày hôm nay thì sẽ có một cuộc họp thường niên vào mỗi tháng thì mình sẽ gặp lại các bạn sau cuộc họp nhà.

Done Recognizing Speech Vâng, nhưng mà tại sao lại có phần thưởng nhé? Bởi vì công ty có ghi nhận một cái số 11 và thu cá nhân. Lợi nhuận có 2 Phụng, quang vn. Wow wow. Trong từng nhóm thương hiệu không phải dương Dương Minh ạ.

Na ơi, chị em nào vẫn cô đơn tập trung, cái số còn hơn có bồ? Ơ em sắp được 2 5 rồi và vừa rồi thì các bạn cũng đã theo dõi một số những cái hình ảnh về cuộc họp hàng tháng của top cv và đấy cũng là điều cuối cùng mà mình muốn cho các bạn Xem và rất vui thì đã được. Cùng với đông hoàng các bạn ngày hôm nay thì hẹn các bạn ở những clip sau nhé, giờ đói quá ăn đã kb.